

# แนวทาง การพยาบาล

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  
ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ



B0051167

ห้องสมุดวทบ.นครราชสีมา





# สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทนำ: แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 8

ความเป็นมาและหลักการเหตุผล 8

ส่วนที่ 1 แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  
ในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ  
(แนวทางที่ 1-7: Health promotion nursing guideline or HPN Guideline 1-7)

ส่วนที่ 2 โครงร่างเนื้อหาของแนวทาง (Content outline)

ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาแนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Health promotion nursing guideline  
development process)

ส่วนที่ 4 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ (Terminology used)

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะการนำใช้แนวทาง (Use of guidelines)

แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  
ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

แนวทางที่ 1: การปรับระบบบริการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 20

แนวทางที่ 2: การปรับระบบบริการการดูแลต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ 50

แนวทางที่ 3: การปรับระบบบริการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 78

แนวทางที่ 4: การปรับระบบบริการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 112

แนวทางที่ 5: การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 152

แนวทางที่ 6: การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ  
ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ และในชุมชน 186

แนวทางที่ 7: การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ  
ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 221

<b>ภาคผนวก</b>	<b>270</b>
<b>ภาคผนวก ก</b>	<b>270</b>
รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	270
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ	271
รายชื่อพยาบาลวิชาชีพที่ร่วมในการระดมสมอง ประเด็นการพัฒนาแนวทาง การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ	272
<b>ภาคผนวก ข</b>	<b>273</b>
รายนามสถานบริการสุขภาพ และโครงการการนำใช้แนวทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ	273
<b>ภาคผนวก ค</b>	<b>278</b>
แบบสอบถามการนำใช้แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ	278